

## ประเมินคุณภาพรอบ4 ผอ.รร.รับผิดชอบเริ่มเทอม 1/60

☛ นำเสนอเมื่อ 8 มี.ค. 2560

### ศธ.ปลดล็อก! แก่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553...คาดแล้วเสร็จสัปดาห์หน้า ชง ครม.ไฟเขียว

วันที่ 8 มี.ค.60 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  
เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
ว่าที่ประชุมหารือถึงหลักเกณฑ์ ตัวอย่าง การประเมินคุณภาพสถานศึกษา  
ซึ่งได้ขอสรุปนโยบายวิธีการประเมินที่ตรงกัน แต่การจะแก้ไขให้การประเมินให้เป็นไปตามแนวทางใหม่ได้  
จะต้องมีการปรับแก้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  
เนื่องจากกฎกระทรวงเดิมทำให้มีปัญหาและค่อนข้างที่จะล้าสมัยเกินไป

โดยคาดว่าจะปรับแก้กฎกระทรวงฯ ได้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
พิจารณาเห็นชอบก่อนประกาศใช้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบ4 ในทุกระดับ  
ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
2560โดยเป็นการประเมินรอบละ5ปีตามที่กฎหมายกำหนด

"โดยหลักการการประเมินแบบใหม่นี้ โรงเรียนจะเป็นผู้ประเมินตัวเอง มี  
ผอ.โรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ และจะต้องบอกให้ได้ว่าโรงเรียนของตนเอง มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่  
ศธ.กำหนดหรือไม่ จากนั้น สมศ.จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงไปดู ตามรายงานแบบประเมินตนเองของโรงเรียน ที่  
ผอ.โรงเรียน จัดทำไว้ โดยที่โรงเรียนไม่ต้องส่งตัวชี้วัดมาให้ สมศ.  
ซึ่งถือเป็นการพัฒนาไปในทางที่ดีและถูกต้อง และจะมีการเปลี่ยนนิยามการประกันคุณภาพภายใน จะไม่ใช่  
ศธ.เป็นผู้ดำเนินการ แต่จะทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน รับผิดชอบ  
ให้ความมั่นใจสถานศึกษาให้บรรลุถึงคำว่า คุณภาพอย่างแท้จริง" นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [สยามรัฐ วันที่ 8 มีนาคม 2560](#)

ด้านเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 117/2560 เรื่อง  
หารือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 117/2560**

**หารือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่**

ศึกษาธิการ - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เกี่ยวกับแผนการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า จากการหารือร่วมกันครั้งนี้ ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการประเมินคุณภาพนอกรูปแบบใหม่ ที่จะไม่เป็นภาระของครูจากการทำเอกสารและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก เช่น ประเมินแล้วไม่เป็นที่ยอมรับ ประเมินแล้วเป็นภาระกับครู ประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง ตลอดจนไม่สามารถนำผลประเมินไปใช้ต่อยอดพัฒนาสถานศึกษาได้ ฯลฯ ซึ่งหากมีการปรับปรุงแก้ไขแนวทางประเมินรูปแบบใหม่ ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้ โดยจะอาศัยผู้เชี่ยวชาญของ สมศ. ลงไปประเมินที่สถานศึกษาโดยตรง และลดภาระในการจัดทำเอกสารรับการประเมิน ซึ่งแต่เดิมมีตัวบ่งชี้เป็นจำนวนร้อย ๆ ข้อ

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพราะกฎกระทรวงเดิมมีปัญหามากเกินไป โดยจะใช้เวลาแก้ไขร่างกฎกระทรวงใหม่เป็นเวลา 1 สัปดาห์เท่านั้น จากนั้นจะนำร่างกฎกระทรวงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา ก่อนที่จะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้ และคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ในทุกระดับการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560

ส่วนกรณีมีผู้แอบอ้างว่าเป็นผู้แนะนำหรือผู้เชี่ยวชาญมาเสนอวิธีประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ แบบใหม่ในโรงเรียน บางแห่ง ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งยืนยันว่าทุกหน่วยงาน รวมทั้ง สมศ. จะไม่ส่งใครไปประเมินจนกว่าจะมีการพัฒนาระบบใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

นวัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุปรายงาน

จิรายุทธ คามขุนทด: ถ่ายภาพ

8/3/2560

ที่มา [เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 8 มีนาคม 2560](#)